

**บัญชีมอบหมายภารกิจการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๗
จังหวัดอุทัยธานี**

ที่	ประเด็น	ภารกิจ/รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	การลดค่าเช่านา (ลดราคาค่าเช่าลงใน อัตรา ๒๐๐ บาท/ไร่)	<p>๑. จัดประชุมนายอำเภอ เกษตรอำเภอเพื่อชี้แจงแนวทางการควบคุมค่าเช่านาและการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ให้เกิดความเป็นธรรม</p> <p>๒. นายอำเภอมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้เช่านาในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๗</p> <p>๓. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง คชก.ตำบล ผู้เช่าและผู้ให้เช่านา เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม</p> <p>๔. ให้คำแนะนำ คชก.ตำบล ทบทวนการกำหนดอัตราค่าเช่าขึ้นสูงตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม</p> <p>๕. ติดตาม ตรวจสอบการเช่านาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าทุกราย หากพบว่าอัตราค่าเช่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ให้แจ้ง คชก.ตำบล ดำเนินการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย</p> <p>๖. กรณีมีข้อพิพาทระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้มอบหมาย คชก.ตำบล ทำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทตามอำนาจหน้าที่เพื่อมิให้ชาวนาถูกบอกละเมิดการเช่านาที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>๗. รายงานผลการตรวจสอบการเช่านาให้จังหวัดทราบทุกวันพฤหัสบดี</p>	<p>-จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>-ปค.อ./กษ.อ.</p> <p>-ปค.อ./กษ.อ.</p> <p>-ปค.อ./กษ.อ.</p> <p>-ปค.อ./กษ.อ./สถ.อ.</p> <p>-ปค.อ./กษ.อ./สถ.อ.</p> <p>-ปค.อ.</p>
๒	ลดค่าปุ๋ย (ลดราคาลงกระสอบ ละ ๕๐ บาท)	<p>๑. ประกาศกำหนดราคาปุ๋ยโดยใช้กลไกของกระทรวงพาณิชย์</p> <p>๒. ชี้แจงขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการลดราคาปุ๋ยลง</p> <p>๓. ติดตาม ตรวจสอบการจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด หากพบว่ามีกรจำหน่ายปุ๋ยปลอมให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p> <p>๔. กำหนดเป้าหมาย ส่งเสริม ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติเพิ่มขึ้น</p>	<p>-พณ.จ./ตร.จ.</p> <p>-พณ.จ./ตร.จ.</p> <p>-กษ.จ./พณ.จ./ตร.จ.</p> <p>-พด./กษส.จ./กษ.จ.</p>
๓	ลดสารเคมีปราบ ศัตรูพืช (แกลลอนละ ๔๐ บาท)	<p>๑. ชี้แจงขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการลดราคาปุ๋ยลง</p> <p>๒. ติดตาม ตรวจสอบการจำหน่ายสารเคมีปราบศัตรูพืช ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด</p> <p>๓. กำหนดเป้าหมาย ส่งเสริมการป้องกันศัตรูพืชโดยสารธรรมชาติเพิ่มขึ้น</p>	<p>-พณ.จ./ตร.จ.</p> <p>-กษ.จ./พณ.จ./ตร.จ.</p> <p>-กษส.จ./กษ.จ.</p>
๔	ลดค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว (กรมข้าวลดราคาลง กก.ละ ๔ บาท และ เอกชนลดราคา กก.ละ ๖ บาท)	<p>๑. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวลดราคาลง</p> <p>๒. ขอความร่วมมือกลุ่มชาวนาชายเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่ในราคาที่ถูกลงและเป็นธรรม</p> <p>๓. ประสานขอความร่วมมือศูนย์ข้าวในเขตรับผิดชอบลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก</p>	<p>-กษส.จ./กษ.จ.</p> <p>-กษส.จ./กษ.จ.</p> <p>-กษ.จ.</p>
๕	ลดราคาการรถเกี่ยวข้าว (ไร่ละ ๕๐ บาท)	<p>๑. ชี้แจงผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา</p>	<p>-ปค.อ./สถ.อ.</p>